

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๓๕๐๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (การรายงานผลการออกใบอนุญาต)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๘/ว ๖๖๒๓ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. แบบรายงานผลการออกใบอนุญาตในกระบวนการ (แบบ สก.-๐๒) จำนวน ๑ ฉบับ

๓. แบบสำรวจข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน (แบบ สก.-๐๓) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ได้กำหนดเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาการรายงานโดยในระยะแรก ให้จัดเก็บข้อมูลเป็นรายเดือนและเป็นรายไตรมาส เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ และรายงานผลการออกใบอนุญาต ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีคู่มือสำหรับประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามกระบวนการที่ภูมิภาคโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต จำนวน ๖ กระบวนการ ได้แก่ การขอรับ บำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของ ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึง แก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่) การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น การขอรับ บำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วย พิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) ในกรณีนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. รายงานผลการออกใบอนุญาต โดยเป็นผลการดำเนินงานในระหว่างไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในแบบรายงานผลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สำหรับการรายงานครั้งต่อไปให้รายงานภายในวันที่ ๑-๑๐ ของเดือนถัดไปเมื่อสิ้นไตรมาส (เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม)

/ ๒. ตรวจสอบความถูกต้อง

๒. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนงานบริการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกระบวนการงานหรือคู่มือสำหรับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ หน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางออนไลน์รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ หรือทาง QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้

๓. เมื่อรายงานผลการดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๑ และ ๒ เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งทางเอกสารและทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ opdcdla@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสามารถดาวน์โหลด แบบรายงานผลฯ ได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หัวข้อ“หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร” เมนู “หนังสือราชการ” เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้จัดทำ รายงานผลการดำเนินงานเพื่อแจ้งสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาคู่มือสำหรับ ประชาชนในกระบวนการตามภารกิจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายขจร ศรีชวโนทัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๓